

# Hikvision มอบกล้องวงจรปิดความละเอียดสูงให้สวนสัตว์มอสโกใช้สังเกตการณ์แพนด้ายักษ์



Hikvision ผู้ให้บริการโซลูชันและผลิตภัณฑ์กล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยชั้นนำของโลก ได้รับเกียรติให้เป็นผู้สนับสนุนกล้องวงจรปิด 20 ตัวแก่สวนสัตว์มอสโกเพื่อใช้สังเกตการณ์และศึกษาวิจัยแพนด้ายักษ์ พิธีรับมอบได้จัดขึ้นที่สวนสัตว์มอสโกเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน โดยคุณสเวตลานา อาคุโลวา ผู้อำนวยการสวนสัตว์มอสโก และคุณลิบโบ เฟิง ประธานบริษัท Hikvision Russia & CIS ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวและเยี่ยมชมแพนด้าด้วย

เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว แพนด้ายักษ์ “ดิงดิง” และ “หรูอิ” เดินทางจากจีนมาถึงสวนสัตว์มอสโก ทั้งคู่เติบโตแข็งแรงและปรับตัวเข้ากับบ้านใหม่ได้ดี ทั้งคู่ไม่เพียงได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากผู้เลี้ยงเท่านั้น แต่ยังได้รับความรักจากชาวรัสเซียหลายพันคนด้วย โดยมีผู้คนจำนวนมากมาเยี่ยมทุกวัน และเพื่อความสะดวกสำหรับคนรักแพนด้า ทางสวนสัตว์มอสโกจึงถ่ายทอดสดชีวิตแพนด้าผ่านทางออนไลน์ด้วย

คุณสเวตลานา อาคุโลวา กล่าวว่า “ผู้ชมออนไลน์กำลังจะแตะ 1 ล้านคนแล้วนับตั้งแต่เริ่มถ่ายทอดสดเมื่อเดือนกรกฎาคม และมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน อย่างไรก็ตาม กล้องที่ติดตั้งก่อนหน้านี้ไม่สามารถบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงและภาพสีในเวลากลางคืน แต่ด้วยความช่วยเหลือของ Hikvision เราได้นำกล้องใหม่มาใช้แทนกล้องเก่าบางส่วน ทำให้ชาวเน็ตจากทั่วโลกสามารถชมแพนด้าน้อยหรูอิและดิงดิงได้แม้ในเวลากลางคืน เราขอขอบคุณพันธมิตรจากจีนสำหรับโอกาสนี้”

นอกจากนี้ เธอรบว่า กล้องใหม่จะช่วยให้นักสัตววิทยาสามารถสังเกตการณ์แพนด้าในเวลากลางคืน และบันทึกการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ตลอดเวลา ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อการวิจัย การอนุรักษ์ และการแพร่พันธุ์สัตว์ที่มีเอกลักษณ์ชนิดนี้

ในระหว่างพิธีรับมอบ กล้องตัวใหม่ได้จับภาพผู้เลี้ยงกำลังตรวจร่างกายแพนด้าและมีการถ่ายทอดสด โดยผู้คนจากทั่วโลกได้เห็นหรือขึ้นเครื่องขั้่งน้ำหนัก โซวฟันให้ตรวจ และเหยียดขาให้เจาะเลือดไปตรวจโดยไม่กลัว ซึ่งภาพอันน่าประทับใจทั้งหมดสามารถรับชมผ่านทางออนไลน์

คุณลิโบ เฟิง กล่าวว่า “แพนด้ายักษ์เป็นสัตว์ที่เป็นมิตรและรักสงบ ทั้งยังเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของจีนและมักถูกนำไปเชื่อมโยงกับความไว้วางใจ ความอ่อนโยน และความสมานฉันท์ ซึ่ง Hikvision ก็มุ่งมั่นพัฒนาค่านิยมเหล่านี้ในธุรกิจของเราเช่นกัน เราจับมือกับ Trassir ผู้ให้บริการคลาวด์ เพื่อถ่ายทอดสดชีวิตแพนด้าให้ผู้คนจำนวนมากได้มีโอกาสทำความคุ้นเคยกับหุ้อ้และดิงดิง พร้อมกับสร้างหลักประกันในการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์ด้วยเทคโนโลยีชั้นนำในอุตสาหกรรมของเรา”

สำหรับกล้องที่ติดตั้งใหม่ประกอบด้วยกล้อง ColorVu สุดทันสมัย ช่วยให้คนรักแพนด้าจากทั่วทุกมุมโลกสามารถตามติดชีวิตแพนด้าทางออนไลน์ด้วยภาพสีความคมชัดสูงตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถศึกษาพฤติกรรมในตอนกลางคืนได้มากขึ้นด้วย

Hikvision ยึดมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนโครงการและกิจกรรมคุ้มครองสัตว์หายากอย่างแข็งขัน Hikvision ใช้ผลิตภัณฑ์และโซลูชันอันทันสมัยเพื่อสนับสนุนงานวิจัย งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ยกตัวอย่างเช่น ที่แคว้นอามูร์ของรัสเซีย มีการติดตั้งกล้อง Hikvision ในรังนกกระสาขาวตะวันออก หนึ่งในนกสายพันธุ์หายากในภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซีย กล้องเหล่านี้ช่วยให้นักปักษีวิทยาและผู้ชมออนไลน์ได้เห็นการกำเนิดของนกกระสา 14 ตัว และวินาทีที่พวกมันโบยบินเป็นครั้งแรก

เกี่ยวกับ Hikvision

Hikvision คือผู้ให้บริการโซลูชันและผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยชั้นนำของโลก โดยมีทีมวิจัยและพัฒนาที่มีทักษะสูงและมีความรู้กว้างขวาง บริษัทผลิตโซลูชันและผลิตภัณฑ์ครบวงจรเพื่อรองรับตลาดแนวตั้งหลากหลายตลาด นอกเหนือจากอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยแล้ว Hikvision ยังขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น เทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม และระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว ผลิตภัณฑ์ของ Hikvision มอบคุณสมบัติการวิเคราะห์ธุรกิจอันทรงพลังให้แก่ผู้ใช้งาน ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและประสบความสำเร็จทางการค้ามากขึ้น Hikvision ยึดมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดของผลิตภัณฑ์ จึงสนับสนุนให้พาร์ทเนอร์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มากมายที่บริษัทได้นำเสนอ ซึ่งรวมถึงศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของบริษัท สามารถ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)

รูปภาพ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20191127/2655522-1>

คำบรรยายภาพ - แพนด้า